

## Suphanee Yaiyam

จาก: Suphanee Yaiyam  
ส่ง: 25 พฤษภาคม 2561 11:23  
ถึง: OJA\_Group  
เรื่อง: แนวทางป้องกันการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบน  
สิ่งที่แนบมา: แนวทางจัดการทับซ้อน\_สินบน.pdf

ความสำคัญ: สูง

เรียน ผู้บริหาร และบุคลากร สกธ.

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ และภารกิจพิเศษ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สกธ. ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมจัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม ๒. กิจกรรมพัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม ๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และ ๔. กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ สกธ. พบว่า ภารกิจภายใต้กิจกรรมที่ ๔ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนภารกิจอื่นไม่ปรากฏความเสี่ยงอย่างชัดเจน จึงได้จัดทำแนวทางป้องกันการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานกิจการยุติธรรม สรุปได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ จากคู่สัญญา (การรับสินบน)	<ul style="list-style-type: none"><li>• ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสาร เกี่ยวกับระเบียบและโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านช่องทางต่างๆ</li><li>• ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชัน สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม</li></ul>

<p>การทำธุรกิจกับคู่สัญญาที่ให้ผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ทับซ้อน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดำเนินงานตามแบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ในการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา</li> <li>● ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชัน สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม</li> </ul>
<p>การเปิดเผยความลับของราชการอันจะเป็นประโยชน์กับคู่สัญญา (ผลประโยชน์ทับซ้อน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชัน สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม</li> </ul>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ และภารกิจพิเศษ